

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:08/2008/CT-UBND

Triệu Phong, ngày 04 tháng 8 năm 2008

CHỈ THỊ
Về Công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão
và tìm kiếm cứu nạn năm 2008

Thực hiện Chỉ thị số 08/2008/CT-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về Công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. Để chủ động trong công tác Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt những công việc sau đây:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, lụt, bão năm 2007 và xây dựng nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, lụt, bão năm 2008 phù hợp với từng địa phương, từng ngành trên cơ sở đánh giá những việc làm tốt, đồng thời làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, để có giải pháp khắc phục kịp thời ngay trước mùa mưa bão năm 2008. Xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng được lồng ghép trong nội dung các đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tất cả các ngành, lĩnh vực và địa phương.

2. Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB và TKCN ở các cấp, các ngành theo hướng gọn, mạnh; phân công công việc và địa bàn cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy để thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và các phương án đề ra.

3. Củng cố mạng lưới thông tin liên lạc từ huyện đến cơ sở, đảm bảo thông tin 2 chiều luôn thông suốt trong mọi tình huống. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trong mùa lụt, bão. Tổ chức và duy trì chặt chẽ chế độ thường trực 24h/24h, nắm thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định để xử lý có hiệu quả khi có các tình huống tai nạn, thiên tai.

4. Quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; kinh phí, hậu cần tại chỗ). Các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các địa phương rà soát lại các phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn thật cụ thể; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chỉ đạo kịp thời đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng, chống thiên tai cho